



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.บก.ผท.ทหาร (ผคก.๑ โทร. ๐ ๒๑๖๓ ๔๙๐๙)

ที่ กท ๐๓๑๔.๒/ ๓๗๔

วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(รอบที่ ๒)

เรียน จก.ผท.ทหาร

อ้างถึง หนังสือ กผค.บก.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๒/๑๙๕ ลง ๑๙ มิ.ย.๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

๑. กผค.บก.ผท.ทหาร ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ผท.ทหาร

๒. กผค.บก.๑ ตรวจสอบแล้วดังนี้

๒.๑ จก.ผท.ทหาร ได้กรุณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระดับองค์กร และให้มีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน ๒ รอบ (รอบที่ ๑ ภายใน ก.ค.๖๓ และรอบที่ ๒ ภายใน ก.ย.๖๓) รายละเอียดตามอ้างถึง

๒.๒ กผค.บก.๑ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ (รอบที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการดำเนินการสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ ความเสี่ยง คือ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงหรือจัดหาเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ที่ทันสมัยได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าความเสี่ยงลดลงเป็นระดับ ๕ จากเดิมค่าการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๑๐

๒.๒.๒ เป้าประสงค์ที่ ๒ ความเสี่ยง คือ ขาดแคลนกำลังพลที่มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าความเสี่ยงลดลงเป็นระดับ ๒ จากเดิมค่าการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔

๒.๒.๓ เป้าประสงค์ที่ ๓ ความเสี่ยง คือ ผู้รับบริการร้องเรียนเนื่องจากได้รับความล่าช้าในการให้บริการ ผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าความเสี่ยงลดลงเป็นระดับ ๕ จากเดิมค่าการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๑๐

๒.๒.๔ เป้าประสงค์ที่ ๔ ความเสี่ยง คือ ข้อมูลแผนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าความเสี่ยงลดลงเป็นระดับ ๔ จากเดิมค่าการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๘

/๒.๒.๕ เป้าประสงค์...

๒.๒.๕ เป้าประสงค์ที่ ๕ ความเสี่ยง คือ ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัยตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด ผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าความเสี่ยงลดลงเป็นระดับ ๒ จากเดิมค่าการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔

๓. กผค.บก.ฯ พิจารณาแล้ว ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ (รอบที่ ๒) ตามข้อ ๒.๒ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งใช้เป็นเอกสาร/หลักฐานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ให้ รอง จก.ผท.ทหาร และ ผท.ผท.ทหาร ทราบ

๔.๒ ให้ กชก.บก.ผท.ทหาร สำเนาหนังสือนำเรียนฯ และเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แจกจ่ายให้ส่วนราชการ ผท.ทหาร ทราบ ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

พ.อ.



(ปริญ ร่มสายหยุด)

ผอ.กผค.บก.ผท.ทหาร

-อนุมัติตามข้อ ๔  
๑

พล.ท.

จก.ผท.ทหาร

๒๒ ก.ย. ๖๓



ผท.ผท.ทหาร

๑๕ / ก.ย. / ๖๓

พล.ต.



รอง จก.ผท.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ)

๒๑ / ก.ย. / ๖๓

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

เป้าประสงค์	ความเสี่ยง	อันดับความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			อันดับความเสี่ยง (ใหม่)	โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป	นชต.ที่ได้รับมอบหมาย
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง			
เป้าประสงค์ที่ ๑ ผท.ทหารมีเครื่องมือที่มียุทธศาสตร์สามารถใช้ในการสำรวจและทำแผนที่ที่ทันสมัยและใช้งานได้เป็นอย่างดี	ไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงหรือจัดหาเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ที่ทันสมัยและใช้งานได้ ตามแผนที่กำหนด	๑	๒	๕	๑๐	ลดความเสี่ยง	จัดเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๑	๕	๑	๕	จำกัดดูแลกระบวนการจัดหาให้เป็นไปตามแผนงานดำเนินงาน (Timeline) ที่กำหนด	ทุกส่วนราชการ ใน ผท.ทหาร
เป้าประสงค์ที่ ๒ กำลังพลได้รับการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะตรงกับหน้าที่	ขาดแคลนกำลังพลที่มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๕	๒	๒	๔	ลดความเสี่ยง	- อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ - ส่งเสริมขอบรรจุกำลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	๑	๒	๕	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มี ความชำนาญและ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการ ใน ผท.ทหาร	

เป้าประสงค์	ความเสี่ยง	อันดับความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			อันดับความเสี่ยง (ใหม่)	โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป	นชต. ที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง			
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ผู้รับบริการร้องเรียน เนื่องจากได้รับความล่าช้าในการให้บริการ	๒	๒	๕	๑๐	ลดความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานบริการของ มท. ทหาร</li> <li>กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ</li> </ul>	ระดับ ๕	ระดับ ๕	๑	๕	๕	๒	ลดขั้นตอนการให้บริการไม่ให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ	กบอ.มท. ทหาร ศษ.มท. ทหาร กคต.มท. ทหาร
เป้าประสงค์ที่ ๔ สํารวจและจัดทําข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้	ข้อมูลแผนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๓	๒	๕	๘	ลดความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และทักษะตรงกันหน้าตาในการปฏิบัติงาน</li> <li>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</li> </ul>	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๑	๕	๓	จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานและมาตรฐานงานสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่	กทผ.มท. ทหาร กคต.มท. ทหาร กบอ.มท. ทหาร กคต.มท. ทหาร	

เป้าประสงค์	ความเสี่ยง	อันดับความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			อันดับความเสี่ยง (ใหม่)	โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป	ชนิด. ที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง			
เป้าประสงค์ที่ ๕ สามารถสนับสนุนข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศได้รวดเร็วตรงกับความต้องการ	ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัยตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	๔	๒	๒	๔	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนดำเนินงาน (Timeline) และกำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ และรายงานให้ท.ส่วนราชการ ทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัยตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๑	๒	๒	๔	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศให้ทันสมัย น่าเชื่อถือ และตรงตามความต้องการ	ภท.ผ.สท.ทหาร กคพ. ผ.สท.ทหาร กบอ.ผ.สท.ทหาร ภคส.ผ.สท.ทหาร

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.



(ปริญ ร่มสายหยุด)

ผอ.กผค.บ.ก.ผท.ทหาร